

## ม.หาดใหญ่ โกอินเตอร์ จับมือเอแบคเปิดวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน พร้อมเดินหน้าสู่สากลด้วยความร่วมมือทางวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ มีการลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ หวังยกระดับการศึกษาในภูมิภาคสู่ความเป็นสากล

ดร.รุ่ง แก้วแดง นายกสภา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า นับเป็นก้าวที่สำคัญของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินขึ้นในภูมิภาคนี้ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนในท้องถิ่นที่ต้องการเรียนหลักสูตรนานาชาติ และชาวต่างชาติที่ต้องการจะมาศึกษาต่อในเมืองไทยได้มีทางเลือกมากขึ้น ที่สำคัญเราได้รับการสนับสนุนที่ดีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่จะเป็นแม่แบบของหลักสูตรนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นมิติใหม่ของการศึกษาในระดับภูมิภาคที่จะก้าวสู่สากล

**อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน** ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เผยว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการเริ่มก่อตั้งเป็นวิทยาลัยหาดใหญ่ในปี 2540 และในปี 2546 ก็ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จนบัดนี้กว่า 10 ปีแล้วเราไม่เคยหยุดพัฒนา ยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น สำหรับวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เป็นอีกโครงการสำคัญ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ก้าวล้ำสู่สากล สร้างคนมืออาชีพ เราจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลิตบัณฑิตมืออาชีพเข้าสู่ตลาดโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.วัน



เดชพิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า เราได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดหลักสูตรนานาชาติหลายปี มีการจัดการประชุมนานาชาติ 2 ครั้งคือ การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการสอนยุคไร้พรมแดน (CoLT 2002) และการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องความร่วมมือในระดับนานาชาติการศึกษา นานา ทรรศนะและยุทธศาสตร์ (ICE 2004) ผู้บริหารและบุคลากรของเราเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยยูเนียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยอุลตรระของประเทศมาเลเซีย และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาตลอดเราพร้อมแล้วที่จะเปิดวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินให้มีคุณภาพเท่าสถาบันชั้นนำของประเทศ

ภราดา ดร.บัญญัติฯ แสงหิรัญ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจารย์สอนพิเศษ และการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือที่ดีในทุกเรื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก้าวสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศและสู่ความเป็นสากลในอนาคต

**นายวิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์** รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ในปี 2551 นี้จะเปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ สาขา วิชาภาษาจีนธุรกิจ เปิดสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในอนาคตจะเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน เราจะมีโครงการต่อเนื่องมากขึ้น จะทำงานเชิงรุกร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลต่อไป

